



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินสมรรถนะพนักงานจ้างตามภารกิจ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา ในตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ลงวันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได้ดำเนินการรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครพนักงานจ้างได้เสร็จสิ้นลงแล้ว และได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พงศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔ และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง รวมทั้งเงื่อนไขในการรับสมัคร สรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เท่าที่ผู้สมัครได้แจ้งไว้ในใบสมัครแล้ว สำหรับหลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล จะยึดหลักสมรรถนะที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยความรู้ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ความสามารถหรือทักษะเฉพาะบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคลที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ จะต้องได้รับคะแนน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ก) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ข) สอบสัมภาษณ์ แต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยเรียงลำดับคะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เลขที่สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๑	นางสาวอรอุมา มากศรี	
๐๒	นายนภดล เขียวขำ	
๐๓	นางสาวสุนิตย์ เสน่ห์ติบง	
๐๔	นางสาวสุธัญญา โจทย์รัมย์	
๐๕	นายสุเมธ สุขอำพร	
๐๖	นางสาวเบญจมาศ อสารินทร์	
๐๗	นางสาวณิชากัทธ เกตุแก้ว	
๐๘	นางสาวกันยารัตน์ สุธาเพชร	
๐๙	นางสาวสุกัญญา เพชรแท้	

เลขที่สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑๐	นางสาวณิรนุช ชัยณรงค์	
๑๑	นายสรศักดิ์ เสือนาค	
๑๒	นางสาวจุฑามาศ กล้าหาญ	
๑๓	นางสาวมุกกรินทร์ น่วมอ่อน	
๑๔	นายวิธิวัสส์ ม่วงคราม	
๑๕	นางสาวศิรินันท์ มงคล	
๑๖	นางสาวอารีย์รัตน์ สิทธิศักดิ์	
๑๗	นางสาวประภาพรณ เก่งกาจ	

ทั้งนี้ การตรวจคุณสมบัติรวมถึงเงื่อนไขการสมัครเข้ารับการสรรหาฯ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ ข้างต้นนี้ คณะกรรมการได้ตรวจสอบและประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครเข้ารับการสรรหาฯ ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครฯ ดังนั้น หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครเข้ารับการสรรหาฯ รายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ตรงตามประกาศรับสมัครฯ จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสรรหาฯ หรือตัดสิทธิผู้นั้นมิให้เข้ารับการสรรหาฯ หรือพิจารณาไม่ผ่านการสรรหาฯ หรือถอนรายชื่อผู้สมัครรายนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใด ๆ และหากพบว่าเป็นการเจตนาหรือจงใจทุจริตจะพิจารณาให้มีการดำเนินการทางกฎหมายแก่ผู้สมัครรายนั้น

โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เข้าสอบประเมินสมรรถนะ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ก) ในวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี และเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ข) สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี โดยผู้ที่มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ข) ต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ก) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ หากไม่เข้าสอบประเมินจะถือว่าท่านสละสิทธิ

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ข) สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี และทางเว็บไซต์ อบต.สมอพลี <http://www.samorphlue.go.th> และ Facebook อบต.สมอพลี <https://www.facebook.com/samorphlue/?ref=bookmarks>

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี